

Alarma ng panahon • Tungkol sa gagawin kapag nag-anunsyo ng babala

Lungsod ng Tsu pam-publikong paaralan nanko Elementarya

	<p>〈 1 〉 Kapag nagpalabas ng alarma ukol sa babala ng bagyo, matinding bagyo, matinding pag-ulan ng yelo, alarma sa malakas na pag-ulan, alarma sa pagtaas ng tubig.</p> <p>Kapag nagpalabas ng espesyal na alarma tungkol sa panahon, katulad ng (Malakas na pag-ulan, matinding hangin, pagtaas ng tubig, matinding alon, matinding hangin gawa ng tagyelo, matinding pag-yelo).</p>	<p>〈 2 〉 Kapag nagkaroon ng mga alarma sa malakas na pag-ulan pagtaas ng tubig, matinding alon, pagdami ng tubig sa dagat, alarma sa pagdami ng tubig dahil sa lakas ng ulan, o pag-iingat dahil sa malakas na hangin.</p>
<p>Bago mag-umpisa ang klase</p>	<p>① Kapag lumabas ang alarma sa oras ng 6:00 ng umaga, cancel po ang lunch</p> <p>② Kahit dumating na ang oras ng 7:00 am, at hindi pa bumababa ang alarma, ipasususpende ang klase</p> <p>③ Kapag nawala na ang alarma sa oras ng alas 7:00 am, maglaan ng 2 oras upang maghanda para makapasok sa eskwelahan, ngunit, kapag nawala ang alarma sa oras ng alas 6:00 hanggang alas 7:00 am, walang lunch at hanggang tanghali lamang ang klase..</p> <p>* Kahit na bumaba na ang alarma, at napag-alamang delikado ang dadaanang school road, huwag ng papasukin sa paaralan.</p>	<p>Magaganap pa rin ang ordinaryong klase</p> <p>*Kapag mahirap na makauwi ng ligtas, alamin ang paraan ng pag-uwi.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>【 Bago pumasok 】 【 Oras ng papasok • Pauwi 】 【 Nakapasok na 】 at ibapa, kapag nalaman na delikado ang kalagayan ng bawat paaralan o distrito, didisysunan ng principal at tatawag sa mga magulang at gagawin ang nararapat na pagsundo.</p> </div>
<p>Oras ng pag-uwi</p>	<p>① Ang mga batang nasa loob ng paaralan ay ililikas sa ligtas na lugar, pagkatapos ay pareho ang responde tulad kapag uma-attend ng eskwela.</p> <p>② Mag-papatrol ang mga empleyado, ang mga makakasalubong na umuuwing estudyante ay aalalayang makauwi ng ligtas ,sa mga malalapit ang bahay, pauwiin ng deretso, ituturo din ang ligtas na dadaanan, o di naman ay ligtas na pangangalagaan hanggang sa masundo ng magulang.</p>	<p>Gagawin ang ordinaryong pag-uwi.</p>

